



Press Release

แถลงข่าว ค่วน

คนชายขอบราว 250,000 คน ตามแนวชายแดนไทย - พม่า อาจเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

[แม่สอด, ตุลาคม 2560] แม่ตาวคลินิกประกาศแถลงข่าวขอระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปีพ.ศ.2561 ในการให้บริการรักษาพยาบาลที่จำเป็น การให้การศึกษาและการปกป้องคุ้มครองสิทธิแก่ผู้พลัดถิ่น คนชายขอบ คนไร้รัฐหรือคนไร้สัญชาติ และผู้ด้อยโอกาส กว่า 250,000 คนบนพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า ซึ่งนับตั้งแต่ที่แม่ตาวคลินิกได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2532 คลินิกแห่งนี้เป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือจากการสู้รบและจากปัญหาความยากจนในแถบชายแดนนี้ แม่ตาวคลินิกแทบจะเป็นทางเลือกทางเดียวในการเข้าถึงการบริการสุขภาพเนื่องจากการให้บริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากปราศจากคลินิกแห่งนี้แล้ว ประชากรนับแสนคนก็จะอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้

พญ.ซินเจีย หม่อง ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก กล่าวว่า "เราใช้เวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมาในการดูแลผู้คนที่ด้อยโอกาส และผู้พลัดถิ่นตามแนวชายแดนไทย-พม่า แม่ตาวคลินิกเป็นที่พึ่งให้กับคนยากคนจน คนพลัดถิ่นด้อยโอกาส ที่เจ็บป่วย เราจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองและดูแลประชาชนของเราโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กไปจนกว่าจะถึงวันที่ประเทศพม่าจะได้พัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพให้ดีขึ้น ในปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่มาได้รับการรักษาพยาบาลที่คลินิกนั้นเดินทางมาจากประเทศพม่า พวกเขาต้องข้ามพรมแดนมาประเทศไทยเพียงเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเรา และเราก็ไม่อาจทิ้งพวกเขาได้"

แม้ว่ารัฐบาลพม่าจะได้มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มไปแล้วเมื่อปีพ.ศ.2558 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่สันติภาพและการปรองดองของคนในชาติ แต่สถานการณ์ในพม่ายังคงมีความเปราะบาง ความขัดแย้งและการสู้รบยังคงมีอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ทั้งยังมีการสู้รบเป็นครั้งคราวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศพม่าได้ก่อให้เกิดผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า 640,000 คนและมีผู้หนีภัยจากการสู้รบกว่า 96,000 คนยังคงต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในประเทศไทยตามแนวชายแดน นอกจากนี้ยังมีการยึดครองที่ดินกระจายไปทั่วประเทศพม่าทำให้เกิดการพลัดถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็พบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ



ผู้ป่วยที่มาที่แม่ตาวคลินิกจำนวนมากต้องเดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกลเพื่อเข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ทำให้พวกเขาารู้สึกปลอดภัย และได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่แม่ตาวคลินิกมีหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้พลัดถิ่นและชาวไร่ชาวนาจากภาคตะวันออกของประเทศพม่ารวมทั้งแรงงานอพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน แม้ว่าทางคลินิกจะให้ความสำคัญกับงานด้านอนามัยแม่และเด็กเป็นพิเศษ แต่การให้การรักษาด้านอื่นๆ เช่น โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อและอาการบาดเจ็บต่างๆ ก็ยังคงต้องทำอยู่ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีผู้มารับบริการที่คลินิกกว่า 110,000 ราย โดยเป็นการคลอดอย่างปลอดภัยที่คลินิกกว่า 2,500 ราย แม่ตาวคลินิกเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจำนวนมากในการรักษาพยาบาล ซึ่งหากทางคลินิกจำเป็นต้องงดการให้บริการบางอย่างออกไปเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ป่วยก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกินกำลังในสถานพยาบาลอื่น และหลายคนก็ไม่สามารถจ่ายได้ เราจึงมีความกังวลว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงไม่ไปรักษาพยาบาลจนกว่าจะมีอาการหนักมากจริงๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วอาจต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตอีกด้วย

การขาดแคลนเงินทุนที่ต่อเนื่องจะส่งผลให้แม่ตาวคลินิกต้องปรับลดการให้บริการลงอย่างมากในปี.ศ.2561ที่จะถึงนี้ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อนามัยรุ่นใหม่ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้การรักษาที่จำเป็นในระดับที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ จะทำได้ยากยิ่งขึ้น ในขณะที่เราได้พยายามลดรายจ่ายของคลินิกลงโดยการลดเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ลง—ซึ่งทั้งนี้เป็นการตัดสินใจของตัวเจ้าหน้าที่เอง เราได้มีการทบทวนการให้บริการของทุกๆ แผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการใช้จ่าย แต่ก็คงยังไม่เพียงพอต่อการบริหารงานทั้งปี เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอทุนสนับสนุนจากทุกๆ ท่านเพื่อให้เรายังสามารถให้บริการที่ดีที่ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถเข้าถึงได้ ประเทศพม่ากำลังเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมากในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนในการสร้างสันติภาพ ประชาธิปไตย และการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงยังคงมีความจำเป็นที่ประชาชนกลุ่มที่มีความเปราะบางอ่อนไหวที่สุดควรจะได้รับ การดูแลและคุ้มครอง แม่ตาวคลินิกจึงมีบทบาทสำคัญในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนเหล่านี้ ทั้งนี้รวมถึงกลุ่มผู้พลัดถิ่นและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลภายในประเทศพม่าหรือในประเทศไทยได้ แม่ตาวคลินิกมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพกับทั้งบริการทางสังคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เราใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนแม่ตาวคลินิกเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาสบนชายแดนแห่งนี้เพื่อต่อชีวิตให้พวกเขามีลมหายใจและความหวังต่อไป



กรุณาสับส่งงานของแม่ตาวคลินิกและชุมชนที่เราให้บริการโดยบริจาคได้ที่ เว็บไซต์ maetaoclinic.org หรือติดต่อ fundraising@maetaoclinic.org

สำหรับสื่อมวลชนและสอบถามข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ คุณปัทธินี สวณประเสริฐ โทร 087 677 1415 อีเมล pattinee@suwannimit.org